



ข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ปีที่ 7 ฉบับที่ 44 : วันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563

นิทรรศการ “จาก 4 ธันวา วันสิ่งแวดล้อมไทย สู่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ขอน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะ “พ่อของแผ่นดิน” ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง” และ “จอมปราชญ์” หลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นก็คือ “จอมปราชญ์แห่งดิน” สำนักหอสมุดได้จัดทำ นิทรรศการออนไลน์และป้ายนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพ พระราชดำรัส และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับดินขึ้น เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการเกิดแรงบันดาลใจและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อทั้งตนเองและส่วนรวมต่อไป

เนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ถูกกำหนดให้เป็นเป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ขอน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะ “พ่อของแผ่นดิน” ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง” และ “จอมปราชญ์” หลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นก็คือ “จอมปราชญ์แห่งดิน” สำนักหอสมุดได้จัดทำ นิทรรศการออนไลน์และป้ายนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพ พระราชดำรัส และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับดินขึ้น เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการเกิดแรงบันดาลใจและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อทั้งตนเองและส่วนรวมต่อไป

ชมนิทรรศการได้ที่ **ลานนัดพบ ชั้น 3 และออนไลน์ได้ที่ <http://library.rsu.ac.th>** ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



๑. ดินทราย : ต้องเพิ่มกับชนให้ดิน

เนื่องจากดินทรายมีลักษณะโปร่งและรากพืชฝังง่าย จึงมีอาหารพืชอยู่ในดินน้อย พืชดูดน้ำไปไม่ถึงพอง ต้นไม้จะไม่แข็งแรง มีรากชอนไชหาอาหารและน้ำได้ยาก หรือพืชก็โตช้าและตายง่ายเพราะดินขาดธาตุอาหารที่จำเป็นกับพืชชนิดนั้นๆ

คุณตี๋นักทางดินมาชวนน้องดินดีเยี่ยมจากพระราชดำริ ส่วนหม่อมหลวงคุณ จี๋หัวดีและเชิงเขา เป็นคือว่ากรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการดินดีเยี่ยมขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี

- สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ และสร้างคันดิน และสร้างคันคูน้ำไปให้ดินชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์
- พัฒนาการเกษตรแบบ “พอเพียง” โดยมีการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
- ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้อาจนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้

ภาพจาก <http://th.vreadme.com>

ภาพจาก <http://imgonline.com>

สำนักงานประสานงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมสหวิทยาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ (The International Union of Soil Science) จึงได้ประกาศ ราชารัตน์วิทยาสถาสรสร้างดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) สู่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวันดินโลก (World Soil Day) โดยมีองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ร่วมสนับสนุนการจัดทำครั้งนี้